

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ช้อบักพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อมา ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทำให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน นั้น

บัดนี้ พรรคเพื่อไทยได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

๑. ทบทวนนโยบายพรรคการเมืองที่ได้จัดแจ้งไว้ โดยให้ใช้นโยบายพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

นโยบายพรรคเพื่อไทย

พ.ศ. ๒๕๕๑

คำประกาศเจตนารมณ์

พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก่อตั้งขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนตกอยู่ในภาวะที่ระส่ำระสายไร้สิ่งยึดเหนี่ยว สถาบันพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ จึงจำเป็นต้องสถาปนาพรรคเพื่อไทยขึ้น โดยรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ เพื่อความอยู่ดีมีสุข

สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์และกติกาเดียวกัน รวมทั้งภราดรภาพแห่งปวงชนชาวไทยทุกคน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคเพื่อไทยทำเพื่อปัจจุบันที่มั่นคงและอนาคตที่มั่งคั่งของชาติไทย เพื่อไทย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคน

อุดมการณ์

นำอดีตมาเป็นสติ ทำปัจจุบันให้เกิดสุข

วางทางแห่งอนาคตที่สดใสและมั่งคั่งเพื่อไทยทุกคน

๑. นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างไม่เคยประสบมาก่อน ดังที่ปรากฏอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็น ดังนั้น ในวันนี้ประเทศไทยของเราต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างทุ่มเทเอาใจใส่ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งปฏิรูปในทุกด้าน ด้วยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ และด้วยสติปัญญาที่มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริง พรรคเพื่อไทยจึงรับอาสาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์และฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้นความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

แนวคิดใหม่ ปรับแนวคิดใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศ เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ โดยใช้สติปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมายาวนานอย่างต่อเนื่องร่วมกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคม ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการส่วนรวม เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต ทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิชยกรรมและการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่าง ๆ โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง

ฟื้นฟูสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอำนาจการปกครอง การมีสิทธิมีเสียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการสร้างความผาสุกของตนเอง

สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคม ใช้จุดเด่นจากลักษณะสังคมทั้งสามประเภทที่เป็นแนวโน้มของโลกทั้งสังคมเกษตร สังคมอุตสาหกรรมและสังคมข้อมูลข่าวสารมาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทย

พรรคเพื่อไทยจะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบาย ภายใต้กรอบภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตร์ เพื่อฟื้นฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

๒. นโยบายการเมือง

นโยบายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้น มุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันชาติ ทำนุบำรุงเสริมสร้างสถาบันศาสนา และรักษาไว้ซึ่งการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกอย่างก้าวแห่ง

การดำเนินงานทางการเมืองของพรรค จักรวรรไวก์ซึ่งความสมบูรณ์ของบูรณภาพแห่งอาณาเขตอันเป็นราชอาณาจักรไทย และความเป็นเอกราชทั้งหมดทั้งปวงของประเทศอธิปไตยแห่งความเป็นชาติไทย เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ชาติบ้านเมือง และความสมบูรณ์พูนสุขอันจะเกิดมี เกิดเป็น แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน

พรรคเพื่อไทยจักวางรากฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดแก่สังคมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจในหมู่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในชาติ

พรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองไทยให้เกิดความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า สถาบันการเมืองคือสถาบันที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับใช้พี่น้องปวงชนชาวไทยในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของชาติให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล เสริมสร้างความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง โดยมีจุดยืนอย่างหนักแน่น มั่นคงและแน่วแน่ในการปฏิรูปกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นโครงสร้างหลักแห่งระบอบประชาธิปไตยที่มาจากความต้องการของประชาชนชาวไทย ด้วยกรรมวิธีบนวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตยของความเป็นประชาธิปไตยแห่งสากลโลก

๓. นโยบายการบริหาร

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสาธารณชน

การพัฒนาระบบราชการ เป็นนโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการต่อเนื่องจากการปฏิรูปราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด

พรครมุงให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีความห่วงหาพันทรพย์สินสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีขวัญกำลังใจและมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและผลงานสาธารณะ

นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร พรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น

๔. นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

พรรคมีนโยบายปฏิรูประบบกฎหมายให้เกิดความทันสมัยและเป็นธรรมแก่สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของความเป็นประชาชนไทย ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ประชาชนชาวไทยจะต้องมีสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญของชาติ ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของชาติ และภราดรภาพ ภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ตามบทบัญญัติสากลของสหประชาชาติ

นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายที่สำคัญดังกล่าวไปแล้ว พรรคเพื่อไทยมีนโยบายจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับสถานะและอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อปฏิรูปกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศให้สอดคล้องกับความเป็นสากลของโลกปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมกระบวนการการตรวจสอบระบบยุติธรรมของประเทศต้องได้รับการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส และชัดเจนจากภาคประชาชน

๕. นโยบายเศรษฐกิจ

พรรคมีนโยบายจัดความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีโอกาสที่จะมีงานทำ มีรายได้เหมาะสมกับการดำรงชีพ อีกทั้งยังมีความเป็นอยู่เป็นที่ยกย่องนับถือในเวทีโลก พรรคจึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย ลดความเสี่ยงต่อความอ่อนไหวและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย พรรคมีนโยบายในการบริหารจัดการให้เกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพราะพรรคมีความเชื่อว่านโยบายมหภาคนั้นเปรียบประดุจหางเสือเรือที่จะควบคุมทิศทางรัฐนาวาให้แล่นสู่เป้าหมาย ในขณะที่เดียวกัน นโยบายจุลภาคนั้นเปรียบประดุจเครื่องยนต์ ในการขับเคลื่อนรัฐนาวาให้แล่นไปข้างหน้า

การบริหารเศรษฐกิจระดับมหภาค พรรคจะให้ความสำคัญต่อนโยบายการเงิน การคลัง โดยกำหนดเป้าหมายดัชนีมหภาคต่าง ๆ ให้ส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่เดียวกันพรรคจะรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลัง ทั้งในเรื่องหนี้สาธารณะ บริหารจัดการดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ ๆ เช่น ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน และดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การออมในประเทศ มาตรการการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุน การพัฒนาตลาดทุนเพื่อสร้างความคล่องตัวในการหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

การบริหารเศรษฐกิจระดับจุลภาค พรรคมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันภาคเศรษฐกิจที่ไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขันอยู่แล้ว เช่น การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากผลผลิตการเกษตร พรรคมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการทาง การแพทย์และพยาบาล อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและสปา

พรรคมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นให้เกิด การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทันสมัย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์วัสดุ ที่แปลกใหม่ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุ หรือขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ ธรรมชาติ พรรคมีนโยบายที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ หรือสำคัญ ๆ ของโลกเข้าลงทุนใน ประเทศไทย เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง หรือชิ้นส่วนที่ต้องใช้แรงงานฝีมือสูง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก

พรรคจะใช้นโยบายการคลัง ผลักดันให้เกิดกิจกรรมระดับโลกทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเชิงสันตนาการในประเทศไทย พรรคจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจ หรือต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบราง พรรคมีนโยบายเปิดเสรีภาคบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเปิดโอกาสให้

กลุ่มธุรกิจภาคบริการของไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้ พรรคจะสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

พรรคมีนโยบายที่จะให้โอกาสแก่ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดย่อม เพื่อลดปัญหาเงินกู้ นอกกรอบ ขยายบทบาทกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุรกิจ ธนาคารประชาชน เพื่อการประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือธุรกิจขนาดย่อม

๖. นโยบายพลังงาน

พรรคเพื่อไทยได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์น้ำมันอันเป็นภาวะการณ์ที่กำลังการผลิตน้ำมันของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราในเวลานี้ไม่อาจอยู่ใน สถานะที่จะพึ่งพาน้ำมันเป็นแหล่งให้พลังงานหลักในระยะยาวอีกต่อไป ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันที่ เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้ารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็น ความจำเป็นที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็นการทดแทน น้ำมัน

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพลังงานของพรรคเพื่อไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเทคโนโลยีด้านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พรรคยังเล็งเห็น การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค

นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางด้านเชื้อเพลิง และพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา แหล่งพลังงานทางเลือก โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวาง โครงสร้างระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิด การพัฒนาการบริหารด้านคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล

๗. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเรื้อรัง จากอดีตสู่ปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยส่วนใหญ่

ยังมีได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า แท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากมนุษย์ทุกคน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องคือ การแบ่งแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งระดับต้นเหตุและปลายเหตุ

พรรคจะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ โดยการจัดการการปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นทำจากภาครัฐและขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้เป็นไปโดยถูกต้อง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในปัญหาภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการร่วมมือในการดำเนินการกับนานาประเทศเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน

ปฏิรูปการจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และต้องแก้ปัญหาทุกปี ให้เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนและถาวร และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยส่งเสริมหน่วยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ำรับเป็นผู้ดำเนินงาน จัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ก๊าซ NGV ไบโอดีเซล พร้อมทั้งรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้น้ำมัน มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุ่มพลังงาน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง หรือสบู่ดำ ส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

๘. นโยบายเกษตรกรรม

เกษตรกรรมเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นภาคเศรษฐกิจมูลฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจรากหญ้า เกษตรกรรมยังเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมและมรดกอันมีคุณค่าที่ตกทอดกันมาของชาวไทยแต่โบราณ

พรรคมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาคุณค่าและสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรมด้วยการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตจากเดิมไปสู่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับประเภทของ

พืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างรากฐานของระบบเกษตรกรรมอันเป็นภาคการผลิตพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้แข็งแกร่งมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ด้วยแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความมั่งคั่งของเหล่าพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๕. นโยบายการศึกษา

การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย คือ หัวใจของทางออกในทุกปัญหาของการพัฒนาประเทศ พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นว่าการศึกษา คือ หัวใจสำคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาในทุกภาคส่วน การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาสู่สังคมไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืน เป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เช่น Video Conference, One-Laptop-per Child, Course Ware ฯลฯ เน้นการให้ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนต่อ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีแต่ความรู้เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมสร้างวินัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่วินัยแห่งปัญญาต่อยอดถึงการใช้ปัญญา มาพัฒนาสู่ความคิดที่สร้างสรรค์ นำพาความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทย มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์แก่นแท้ของปรัชญาทางการศึกษา คือ การเรียนรู้และการศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกที่ในทุกวินาทีของชีวิต

พรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานทางการศึกษา โดยการเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีความเท่าเทียมกันของโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศให้ได้มีมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาให้กระจายสู่บุคลากรของชาติในทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย

โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านแห่งองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงวิทยาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทย สามารถก้าวนำสู่ประชาชนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งเหตุและผล สังคมแห่งความรู้เท่าทันสถานการณ์ และที่สุดนั้น เพื่อประชาชนชาวไทยจะเป็นผู้รู้เท่าทันพลวัตแห่งสถานการณ์ที่ทันต่อทุก

๑๐. นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเป็นชาติ

พรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้เยาวชนไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาติไทยมาแต่อดีตกาล พรรคมีนโยบายดำเนินการโครงการวัฒนธรรมนำไทย เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยมีความภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักความนิยมในชาติ รักชาติ ไม่ใช่ออกห่างจากและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย แต่เข้าใจโลกและความเชื่อมโยงของโลก รวมทั้งพลวัตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวัฒนธรรมอันดีงามและค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้องเหล่านี้ ถูกปลูกฝังลงในจิตสำนึกของปวงชนชาวไทยทุกคน ความสามัคคี ความสมัครสมาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความรักในความเป็นชาติไทยที่มีอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนคนไทยทุกคน จะส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชาติไปสู่ความทันสมัยและความเป็นผู้นำในเหล่าอารยะประเทศ

๑๑. นโยบายสาธารณสุข

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง ๓ ด้าน คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปัญญา (Intellectual Health) โดยจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และบทบาทในการส่งเสริมเวชศาสตร์เชิงป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งการควบคุม

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแล รักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนให้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพละนาามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอันเป็นการลดต้นทุนของการแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการและขยายประเภทของการเจ็บป่วย ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแพทย์ ให้เป็นมาตรฐาน และให้ได้รับการรับรอง

๑๒. นโยบายด้านแรงงาน การสร้างงานและสวัสดิการสังคม

พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปัญหาแรงงานและการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสร้างตำแหน่งงาน โดยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออกให้เป็นการขยายฐานผลิต เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นแกนในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตออกสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายเร่งส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพสำหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ในภาคการจ้างของแรงงานฝีมือ เป็นยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะฝีมือเหล่านี้ ออกไปสู่ภาคบริการต่าง ๆ ภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยสู่ตลาดแรงงานโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการนำเข้าเม็ดเงินจากภายนอกสู่ภายในประเทศ

พรรคจะผลักดันให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมและยุติธรรมแก่ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมให้แก่ภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคมและแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว รวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสร้างระบบประกันการว่างงานให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยการใช้ระบบบริหารงานทะเบียนและลดขั้นตอนความยุ่งยากของการขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานในทุกประเภท เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด

๑๓. นโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พรรคเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อชีวิตประจำวันระดับชาวบ้าน วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบอาชีพทำกิน วิทยาศาสตร์ประยุกต์จนถึงวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องมีนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น ไปโอเทคโนโลยี ไปโอเมดิเทค ออโตเมชันเทคโนโลยี และนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยี การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถ่ายทอดทักษะ รวมไปถึงการให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสมดุล

ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการของการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของการแก้ไขปัญหาหลากหลายต่าง ๆ ที่กำหนดให้ผู้ใดก่อความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมิให้เกิดมลพิษอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กร พัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษร่วมกัน ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ให้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการพึ่งพา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น

๑๔. นโยบายการต่างประเทศ

พรรคมุ่งเน้นนโยบายการต่างประเทศที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ มุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการดำเนินงานด้านการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นของนานาประเทศ ยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี สนับสนุนการแก้ปัญหาประชาคมโลกด้วยวิธีการสันติ รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างกัน สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสูงสุดเป็นสำคัญ

ประเทศไทยต้องมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันทุกประเทศมีความเกี่ยวพันกันทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งไปด้วย และจะต้องเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้การยอมรับจึงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น การพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความเป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน

พรรคจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก โดยการส่งเสริมการขยายสัมพันธ์ไมตรี และความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เสริมสร้างมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้า สนับสนุนและส่งเสริมกรอบความร่วมมือ (ACMECS) อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาค ส่งเสริมให้คนไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก และองค์กรต่าง ๆ ระดับโลก ขยายความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน (NEDA)

๑๕. นโยบายการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทรัพยากรมนุษย์คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา ศักยภาพของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต้องเริ่มจากการพัฒนารากฐานทาง อารมณ์และสติปัญญาให้เข้าใจในเหตุและผล ตลอดจนความสำคัญของการศึกษา และการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อปรับให้คนไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาและเหตุผล เน้นระบบ การฝึกอบรม Training ในระดับหมู่บ้านและชุมชน Training ให้ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มความชำนาญ เพิ่มโอกาสและรายได้ที่มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจนส่งเสริมการ Training ในระดับอาชีพและขั้นสูง

เมื่อชาวไทยมีมาตรฐานของสังคมอุดมปัญญาที่พัฒนาคนจากภาคส่วนของอารมณ์ กระตุ้นให้ เกิดความอยากเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ดี ถูกต้องและทันสมัย จะนำไปสู่การประมวลทาง ความคิดให้เกิดการพัฒนาในด้านสติปัญญาให้ยอมรับในความมีเหตุและมีผล เมื่อนั้นสังคมไทยจะมี ความมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการมีเหตุมีผลของคนในสังคมอันเป็นส่วนประกอบ ที่เล็กที่สุดที่จะก่อให้เกิดการเคารพสิทธิของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาจากรากฐานทางปัญญา จะนำมาสู่การพัฒนาจากรากฐานของการอยู่ร่วมกันของบุคคล นับจากความเป็นครอบครัวสู่ความเป็นชาติ ความสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในสิทธิของกันและกันจะนำพาความสงบสุขมาสู่สังคมไทย เพื่อให้ ชาวไทยทุกคนมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนคนไทย มีความอบอุ่น ความเอื้อ ออาทรและเกื้อกูลเกี่ยวพันกันในสังคมไทย จากความเป็นตัวตนสู่คนรอบข้าง จากคนรอบข้างสู่ความเป็น ครอบครัว จากความเป็นครอบครัวสู่ชุมชน จากความเป็นชุมชนสู่ความเป็นท้องถิ่น จากความเป็น ท้องถิ่นสู่ภูมิภาค จากความเป็นภูมิภาคสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นชาติ ความสุขสงบและ สันติภาพจะกลับมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง

๑๖. นโยบายคมนาคม

การคมนาคมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ การคมนาคมขนส่งสินค้า หรือผู้คน จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย และจะต้องเป็นไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบ เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

พรรคจะดำเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางให้สะดวกและทั่วถึงแก่ทุกพื้นที่ ปรับปรุง ระบบคมนาคมเดิมและสร้างระบบคมนาคมใหม่ เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และ พัฒนาประเทศ การดำเนินนโยบายโครงการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่และให้สามารถเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ดำเนินนโยบายการจัดสร้างรถไฟไฟฟ้าให้ครบทุกเส้นทางครบทั้งระบบโดยเร็วที่สุด การคมนาคม ขนส่งทุกระบบต้องเชื่อมถึงกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินย่อยในแต่ละภูมิภาคให้สามารถรองรับระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งสินค้าและ นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมติดต่อของภูมิภาค ตลอดจนดำเนินการพัฒนาศักยภาพการขนส่งระหว่างภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างระบบคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกส์ จะถูกปรับโครงสร้างทั้งหมดให้เป็น Multi Model Transportation เชื่อมเป็นโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นคน หรือสินค้า

๑๗. นโยบายป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติ

พรรคเห็นความสำคัญของภัยคุกคามด้านความมั่นคงอันเกิดจากโลกใหม่หรือโลกาภิวัตน์ จึงเน้นเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอันจะนำไปสู่ความเชื่อใจด้านความมั่นคง ระหว่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกของอาเซียนและกับกองทัพ ของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของชาติอาเซียน รวมทั้งการสร้าง ความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหาร ของโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพล การยกระดับขีดความสามารถของระบบ

อาวุธต่าง ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาหลักนิยมทางทหารสากลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของไทย และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก

พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังรบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังกองทัพเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย อาทิ การใช้กำลังจะต้องเป็นลักษณะของการใช้กำลังร่วมกันของเหล่าทัพต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมมือร่วม และปฏิบัติการร่วมในเรื่องต่าง ๆ พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังพลเพื่อให้การจัดจำนวนอัตราและโครงสร้าง ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการสร้างระบบกำลังสำรองของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ยกกระดับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลในระดับต่างๆ ของกองทัพ ส่งเสริมให้มีการผลิตยุทธโศปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ทางทหารบางประเภทที่มีความคุ้มค่าในการใช้ด้วยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศ การใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมของพลเรือนที่มีความก้าวหน้าในการผลิต และการให้บริการต่อยุทธโศปกรณ์ของกองทัพ โดยเน้นในลักษณะของการใช้ร่วมระหว่างภาคการผลิตของพลเรือนและกองทัพ

พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจ ความมั่นคง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของการป้องกันประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้มีการจัดการศึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากรด้านการป้องกันประเทศ ให้มีการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซ่อมบำรุง ตลอดจนการสร้างยุทธโศปกรณ์ของกองทัพและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ เพื่อให้โครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพมีการแก้ไขและระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอย่างสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช้กำลังระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยมาตรการสันติ อาทิ ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล ความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ

เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กองทัพขยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ สนับสนุนให้กองทัพ

ช่วยเหลือสังคมในยามสันติ โดยการเข้ามามีบทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การค้าของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ด้วยเจตจำนง อุดมการณ์ และนโยบาย อันเป็นแนวทางปฏิบัติของพรรคเพื่อไทย พรรคมีความเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติ โดยระบบพรรคการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ด้วยบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีจิตสำนึก มีความรักความหวงแหนและรับผิดชอบต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พรรคเพื่อไทยยืนยัน ณ ที่นี้ว่า พรรคเพื่อไทยเข้าใจความเป็นไทยในมิติแห่งชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเป็นอย่างดี การไว้วางใจพรรคเพื่อไทยจึงเป็นการฝากอนาคตของลูกหลานและของชาติไว้ในมือของคณะบุคคลที่มีความสามารถที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

พรรคเพื่อไทยจักนำพาเจตจำนงแห่งปวงชนชาวไทยมาพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมือง เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชนชาวไทย

๒. ทบทวนข้อบังคับพรรคที่ได้จัดแจ้งไว้ โดยให้ใช้ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย

พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“พรรค” หมายความว่า พรรคเพื่อไทย

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคเพื่อไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทย

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

“คณะผู้บริหาร” หมายความว่า คณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

“สาขาพรรค” หมายความว่า สาขาพรรคเพื่อไทย

“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย

“กรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า กรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย

“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” หมายความว่า นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ชื่อพรรคการเมืองนี้ เขียนเป็นภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHEU THAI PARTY” ใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาไทยว่า “พท.” และใช้ชื่อย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “PT.”

ข้อ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคมี ดังนี้



(๑) คำอธิบายความหมาย ชื่อและภาพเครื่องหมายพรรค

ชื่อพรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ

ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปลักษณ์ของอักษรไทยสีน้ำเงิน “พท” มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร และมีอักษรไทยสีน้ำเงิน คำว่า “พรรคเพื่อไทย” อยู่ด้านหลัง มีองค์ประกอบของเจตนารมณ์ ดังนี้

ตัวอักษรไทย “พท” (สีน้ำเงิน มีแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว ประกอบตัวอักษร) หมายความว่า การรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนชาติไทย โดยตามรอย

พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้จักสามัคคีและ
รวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอักษรไทย “พรรคเพื่อไทย” (สีน้ำเงิน) หมายความว่า ความมุ่งมั่นรวมเอาคนไทยจากทุก
ภาคส่วนมาระดมสติปัญญา กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อร่วมกันพัฒนา
ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

ตราขางเครื่องหมายสำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะ
เดียวกันกับข้างต้น หากแต่ใช้สีเดียวกัน

พรรคเพื่อไทย

ข้อ ๖ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๒๖ ซอยจินดาภิวัต ถนนพระราม ๔
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๗ สาขาพรรคที่พรรคจัดตั้งขึ้น ให้ใช้ชื่อพรรคประกอบกับชื่อท้องที่ที่สาขาพรรคนั้นตั้งอยู่
เป็นชื่อสาขาพรรค (พรรคเพื่อไทย สาขา.....)

ข้อ ๘ เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรค คือ

(๑) พรรคเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และทุกสาขาอาชีพ โดยมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางแห่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) พรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ
ศาสนา อาชีพและไม่เลือกว่าประชาชนนั้นจะอยู่ในองค์กรใด เว้นแต่บุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ เป็น
ปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

(๓) พรรคเพื่อไทยจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
และประเทศชาติเป็นหลัก

(๔) พรรคเพื่อไทยจะคงไว้และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด

(๕) พรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการเสียสละและมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง ด้วยความเสมอภาค

(๖) พรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างต้องแท้

(๗) พรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมการสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของปวงชนชาวไทย มิให้มีการผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด ๒

สมาชิก

ส่วนที่ ๑

คุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๕ สมาชิก ได้แก่ บุคคลที่สมัครใจเป็นสมาชิกและนายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔) มีความเลื่อมใสศรัทธาในเจตนารมณ์ อุดมการณ์และนโยบายของพรรค

ข้อ ๑๐ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑) ดิถยาเสพติดให้โทษ

- (๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๕) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๖) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- (๗) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ส่วนที่ ๒

การสมัครเป็นสมาชิกและการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรค พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของพรรค หรือสำนักงานสาขาพรรคแล้วแต่กรณี หรือยื่นที่ศูนย์ประสานงานพรรค หรือสำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค หรือสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด โดยผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดในขณะยื่นใบสมัคร และมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

เมื่อได้รับใบสมัครตามความในวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเป็นผู้พิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคพิจารณาอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้อนุมัติแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการบริหารพรรคทราบ และจัดแจ้งชื่อ อาชีพและที่อยู่ไว้ในทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริหารพรรคอาจกำหนดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าบำรุงพรรคตามที่เห็นสมควร ในกรณีเช่นนี้ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของพรรค

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐

(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก เนื่องจากกระทำการขัดต่อวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๕) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิก เมื่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด ให้สมาชิกภาพของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยการลงมติดังกล่าวให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

(๖) พรรคเลิกหรือยุบไป

(๗) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้ สมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง

สมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกของพรรค และให้เรียกคืนหรือยกเลิกบัตรประจำตัวสมาชิกด้วย

ข้อ ๑๔ สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้ยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือลาออก

อนึ่ง หากสมาชิกมิได้ยื่นหนังสือลาออกด้วยตนเองต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค การลาออกให้มีผลเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้รับหนังสือลาออกของสมาชิกผู้นั้นเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๕ สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อพรรค

(๒) ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำด้วยเหตุไม่เป็นธรรม

(๓) เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร

(๔) ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือเป็นที่ปรึกษาพรรค หรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค

(๕) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนพรรค ในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ

(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะมีมติกำหนด

คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดระเบียบให้สมาชิกที่จะได้รับสิทธิตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๖ บางประการให้ครบถ้วนก่อนได้

ข้อ ๑๖ สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนดตามข้อ ๔๖ (๔)

(๓) ปฏิบัติตามข้อบังคับและมติขององค์การบริหารงานของพรรค

(๔) เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ทางการเมืองตามหลักสูตรที่พรรคจัด

(๕) สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่นโยบายและอุดมการณ์ของพรรค ตลอดจนกิจกรรมของพรรค

(๖) สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

(๗) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค และวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

(๘) รักษาชื่อเสียงของพรรค โดยไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสียหายมาสู่พรรค

(๙) ไม่กระทำการใด ๆ เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรค

ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไปมี ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจทางการเมือง

- (๒) ส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับ
- (๓) ส่งเสริมและปลูกฝังความสำนึกทางการเมือง และให้การอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
- (๔) พิจารณาช่วยเหลือและเป็นปากเสียงให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำอันไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมของหน่วยงานของรัฐ
- (๕) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพรรคให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ
- (๖) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ

หมวด ๓

ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค

- ข้อ ๑๘ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
- (๑) เยาวชน ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ (๑) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ (๑๐) ที่แสดงความจำนงขอเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค
- (๒) บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจและแสดงความจำนงขอเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
- สิทธิ หน้าที่และบทบาทของผู้สนับสนุนกิจกรรมของพรรค ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด
- พรรคจะไม่รับการสนับสนุนจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ ที่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง

หมวด ๔

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

ส่วนที่ ๑

วินัยและจรรยาบรรณ

- ข้อ ๑๙ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
- (๑) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริหารพรรค คำสั่งผู้ดำเนินงานพรรคที่สั่งการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และประกาศ ระเบียบ ของพรรคอย่างเคร่งครัด

(๓) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือข้อบังคับ

(๔) ไม่วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกัน หรือองค์การบริหารของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย

(๕) ไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพรรค

(๖) ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี และเป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไป

(๗) เคารพมติของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการเลือกผู้ที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง

(๘) ประพฤติตน และดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๙) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ อุทิศตนและแนวนโยบายของพรรค

(๑๐) รับผิดชอบหน้าที่ในกิจการงานของพรรคตามขีดความสามารถของตน

(๑๑) แจ้งความจริง หรือรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น หรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิก

(๑๓) สมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งหัวหน้าพรรคเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแล รักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ

(๓) ออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็น แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓

การกล่าวหาและการลงโทษสมาชิก

ข้อ ๒๑ การกล่าวหาสมาชิกคนใดว่า กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการกระทำที่ผิดวินัยหรือละเมิดจรรยาบรรณควรแก่การลงโทษ อาจทำได้โดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๒๒ เมื่อมีการกล่าวหาสมาชิกตามข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเร็ว

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหา และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วย

ข้อ ๒๓ สมาชิกผู้ใดกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณของพรรค ต้องได้รับโทษตามความร้ายแรงของการกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้

- (๑) ตักเตือน
- (๒) ภาคทัณฑ์
- (๓) ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับ
- (๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ในกรณีสมาชิกที่ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกระทำนั้นอาจมีผลให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากความเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคพิจารณามติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค ให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความเป็นสมาชิก ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด การลงมติให้ลงคะแนนลับ

หมวด ๕

โครงสร้างของพรรค

ส่วนที่ ๑

สำนักงานใหญ่

ข้อ ๒๔ สำนักงานใหญ่พรรคเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน อยู่ในการกำกับดูแลของเลขานุการพรรค ให้พรรคมีสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และให้มีสาขาพรรคในท้องที่ต่าง ๆ ในประเทศตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๕ ในการบริหารงานของพรรคอาจให้มีหน่วยงานต่อไปนี้ อยู่ในสำนักงานใหญ่

(๑) สำนักงานหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าพรรค และรองหัวหน้าพรรค หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่หัวหน้าพรรคสั่งการ

(๒) สำนักงานเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของพรรค และกิจการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งโดยเฉพาะ

(๓) สำนักงานนายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก การควบคุม ดูแลทะเบียนสมาชิกและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ

(๔) สำนักงานภาคมีอำนาจหน้าที่ประสานงานดูแลให้ความสะดวกแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสมาชิกพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในแต่ละภาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) หน่วยงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้จัดตั้งขึ้น

การแบ่งส่วนงานภายใน การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมของสำนักงานตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และหน่วยงานอื่น ๆ ตาม (๕) รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการทำสัญญาจ้าง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การถอดถอนออกจากตำแหน่ง และการลงโทษ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ส่วนที่ ๒

สาขาพรรค

ข้อ ๒๖ ท้องที่ใดมีสมาชิกตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป และประสงค์จะจัดตั้งสาขาพรรค ให้สมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งมีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งสาขาพรรค พร้อมทั้งรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรค รายชื่อ อาชีพ และที่อยู่ของสมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งตามแบบพิมพ์ของพรรค ไปยังเลขาธิการพรรค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา หากคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ก็ให้แจ้งให้สมาชิกผู้เริ่มจัดตั้งดำเนินการต่อไป

หากคณะกรรมการบริหารเห็นว่า ท้องที่ใดยังไม่พร้อมที่จะให้มีการจัดตั้งเป็นสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารอาจให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานพรรคไปก่อนก็ได้

ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสาขาพรรค แล้วให้จัดให้มีการประชุมสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ของสาขาพรรคนั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรก แล้วเลือกรองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน เลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน รองเลขานุการสาขาพรรคหนึ่งคน เหนรัญญิกสาขาพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคหนึ่งคน โฆษกสาขาพรรคหนึ่งคน และกรรมการอื่น ๆ อีกไม่เกินสามคน

การเสนอชื่อสมาชิกที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคตามวรรคสอง จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยห้าคน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสาขาพรรคได้ไม่เกินหนึ่งคน

เมื่อที่ประชุมของสาขาพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคแล้วเสร็จ

เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารทราบ

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๒๗ ประกอบด้วย ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอื่นอีกไม่เกินสามคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมสาขาพรรค

ในกรณีที่เลขาธิการพรรคเห็นว่า ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคผู้ใดมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป หรืออาจทำให้พรรคได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้

กรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคอีกได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการสาขาพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการให้มีจำนวนสมาชิกพรรคในเขตท้องที่ของสาขาเพิ่มขึ้น
- (๒) ให้การศึกษา อบรมทางการเมืองและการอบรมอื่น ๆ ตามเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ และแนวนโยบายของพรรคแก่สมาชิก
- (๓) เผยแพร่เจตนารมณ์ อุดมการณ์ แนวนโยบาย และกิจกรรมของพรรคแก่ประชาชนทั่วไป
- (๔) รณรงค์หาเสียงช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
- (๕) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมวลชนในท้องถิ่น และดำเนิน โครงการเศรษฐกิจตามที่พรรคแนะนำหรือเห็นชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น
- (๖) บริหารกิจการภายในสาขาพรรคให้มีประสิทธิภาพ

(๙) เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในท้องถิ่นของสาขาต่อคณะกรรมการบริหาร

(๑๐) จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ แผนจัดหาทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อความเห็นชอบ

(๑๑) เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพปัญหาของประชาชน และสมาชิกในเขตท้องถิ่นของสาขา

(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

ข้อ ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากความเป็นสมาชิก

(๔) พ้นจากตำแหน่ง ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค หรือโฆษกสาขาพรรค

(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์เสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๖) ที่ประชุมสาขาพรรคมีมติหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์เสื่อมเสียอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรค นอกจากประธานสาขาพรรคว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการสาขาพรรคที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการสาขาพรรคที่ตนแทน แต่ถ้าคณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน คณะกรรมการสาขาพรรคจะไม่แต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดแทนตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคที่ว่างลงก็ได้

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ตำแหน่ง ประธานสาขาพรรคว่างลง ให้มีการประชุมสาขาพรรคเพื่อเลือกตั้งประธานสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรค ให้รองประธานสาขาพรรครักษาการแทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งรักษาการแทนการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้คณะกรรมการสาขาพรรครายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ข้อ ๓๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
- (๒) คณะกรรมการบริหารสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรือกระทำการอื่นใดอันทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง

(๓) ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกของสาขาพรรคที่เข้าร่วมประชุม ให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๓๔ เมื่อครบวาระของคณะกรรมการสาขาพรรค หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ภายในหกสิบวัน ให้กรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามข้อ ๓๓ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่จากนายทะเบียนพรรคการเมืองในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมี แต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้เลขาธิการพรรคดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๕ การประชุมของสาขาพรรคมี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องทำการประชุมก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรค

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมคราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้จัดขึ้น

สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสาขาพรรค มีสิทธิเข้าชื่อเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรค

โดยหนังสือร้องขอต้องระบุถึงสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

การประชุมใหญ่ของสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ และสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการลงมติเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรค ให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุม หากเลขานุการสาขาพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคคราวใด เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเริ่มการประชุมแล้ว หนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้จัดประชุมใหม่ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในการประชุมที่เลื่อนมานี้ ถ้ามีสมาชิกของสาขาพรรคมาร่วมประชุมตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้ถือเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมสาขาพรรคที่เลื่อนมานี้ ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

หมวด ๖

การบริหารงานพรรค

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓๖ การบริหารงานของพรรค ประกอบด้วย

- (๑) ที่ประชุมใหญ่
- (๒) คณะกรรมการบริหาร
- (๓) คณะผู้บริหาร
- (๔) ผู้ดำเนินงานพรรค

- (๕) ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี
- (๖) ที่ประชุมรัฐมนตรี
- (๗) ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๓๗ ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของพรรค

(๑) การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารจัดให้มีปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากกรณีตาม (๑) ซึ่งอาจกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือโดยหนังสือร้องขอให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญจากสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนด โดยหนังสือร้องขอต้องระบุสาเหตุที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ ๓๘ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน หนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทราบก่อน วันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๓๙ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม

ข้อ ๔๐ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่มี ดังนี้

- (๑) กรรมการบริหาร
- (๒) คณะผู้บริหาร
- (๓) ตัวแทนสมาชิกตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ถ้ามี)

(๕) รัฐมนตรี (ถ้ามี)

(๖) ประธานสาขาพรรค หรือผู้แทนของสาขาพรรค

ข้อ ๔๑ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมใหญ่ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ดำรงตำแหน่งหลายฐานะในคราวเดียวกัน ให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้เพียงเสียงเดียว

การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๓ (๓)
และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ และเลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ที่ประชุมใหญ่ ในกรณีหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการคณะผู้บริหารเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการ
ที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณี ในกรณีประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการคณะผู้บริหารไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้บริหาร
เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ หรือเลขานุการที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณี

ในการประชุมใหญ่ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวน
ผู้มีสิทธิเข้าประชุมที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานที่ประชุมสั่งเลื่อนการประชุมออกไป
และจัดให้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และการประชุม
ที่เลื่อนมานี้ มีผู้มีสิทธิเข้าประชุมมาประชุมเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุมและให้พิจารณาเฉพาะเรื่อง
ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ต้องเลื่อนมาเท่านั้น

ข้อ ๔๓ กิจการต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรค

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค

เหรียญพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรค

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการ นโยบายพรรค และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค

(๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเกี่ยวกับการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรในทางการเมือง

(๗) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรคและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(๘) กิจการอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง

(๙) กิจการอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารมีมติกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือที่เสนอโดยประธานสาขาพรรค ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๑๐) กิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของพรรค

การเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่เป็นการเสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๔๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเก้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เภรัณยูภิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ โดยดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคก่อน โดยให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุม ซึ่งต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้เข้าร่วมประชุม

(๒) เมื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคได้แล้ว ให้เลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เภรัณยูภิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรคและกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามลำดับ

(๓) การเลือกตั้งตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคหรือผู้ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อลงมติ ในการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุม

(๔) ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารอื่น ๆ ให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร รองหัวหน้าพรรคที่หัวหน้าพรรคกำหนดเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการพรรคอาจแต่งตั้งให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นรองเลขานุการคณะกรรมการบริหารก็ได้

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่

ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่งแล้วต่อมามีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม ให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเพิ่มอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค
(๒) พิจารณาออก แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี

(๓) กำกับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนำให้องค์กรต่าง ๆ ของพรรคปฏิบัติการตามข้อบังคับ

(๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค และกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค

(๕) พิจารณานุมัติให้จัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรค

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้และกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารอาจมีมติมอบหมายให้หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ

ข้อ ๔๗ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง

(๓) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม ให้พ้นจากตำแหน่ง

(๔) ตำแหน่ง กรรมการบริหารว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

เมื่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะหัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง ตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าพรรคไปก่อน จนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และได้รับการตอบรับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ตาม (๓) ให้ที่ประชุมใหญ่มีมติว่าจะให้คณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่แทน หรือจะมีมติให้สมาชิกจำนวนเท่าใดก็ตามตามที่ประชุมใหญ่มีมติปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ข้อ ๔๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔๗ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัว เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เภรัณยูภักพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค

(๔) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม ให้พ้นจากตำแหน่ง

(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิก

(๖) ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(๗) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก และถูกคุมขังตามหมายของศาลในคดีดังกล่าว

ข้อ ๔๘ เมื่อตำแหน่ง กรรมการบริหารอื่นว่างลง นอกจากหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค คณะกรรมการบริหารอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ถ้าตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือโฆษกพรรคว่างลง คณะกรรมการบริหารพรรคอาจให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นไปก่อนเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๕๐ ในกรณีหัวหน้าพรรคไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคที่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่รักษาการแทน ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรคตำแหน่งดังกล่าว หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทน

ในกรณีผู้ดำเนินงานพรรคตำแหน่งใดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทน

ข้อ ๕๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ประธานแทน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๕๓ ให้มีที่ปรึกษาพรรคมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน ซึ่งหัวหน้าพรรคแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหาร หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ส่วนที่ ๔

คณะผู้บริหาร

ข้อ ๕๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพรรค ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน เป็นคณะผู้บริหาร

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเลือกกันเองว่า จะให้ผู้ใดเป็นประธานคณะผู้บริหาร รองประธานคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้บริหาร

ข้อ ๕๕ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๕๖ การประชุมคณะผู้บริหาร ให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อ ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕๓ ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- (๒) รับผิดชอบงานของพรรค
- (๓) วางระเบียบและแนวทางการบริหารงานของพรรค
- (๔) วางระเบียบว่าด้วยการคลังและทรัพย์สินของพรรค
- (๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน การให้ความดี ความชอบ และการลงโทษ

เจ้าหน้าที่

(๖) วางระเบียบ แนวทางและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง

- (๗) ประสานงานกับสมาชิก
- (๘) อำนวยการและดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าของพรรค
- (๙) กำหนดแผนพัฒนาสาขาพรรค
- (๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ส่วนที่ ๕

ผู้ดำเนินงานพรรค

ข้อ ๕๔ ผู้ดำเนินงานพรรค ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เภรัณยูภิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค และโฆษกพรรค

ข้อ ๕๕ หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) เป็นผู้แทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
- (๒) กำกับ ดูแลการบริหารงานพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
- (๓) บริหารงานพรรคตามที่ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- (๔) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับงานของพรรค
- (๕) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
- (๖) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่พรรค
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งถอดถอน

คณะทำงานหรือบุคคล

(๘) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร

(๙) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกำหนด

เพื่อการนี้ หัวหน้าพรรคจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ดำเนินงานพรรค หรือสมาชิกที่เป็นคณะผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้

ข้อ ๖๐ รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

ข้อ ๖๑ เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ควบคุม ดูแลกิจการภายในของพรรค

(๒) บริหารและรับผิดชอบงานของสำนักงานเลขานุการพรรค

(๓) จัดการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(๔) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค

ข้อ ๖๒ รองเลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขานุการพรรคมอบหมาย

ข้อ ๖๓ เภรณญิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน รายรับ รายจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

(๒) จัดทำบัญชีการเงินของพรรค แสดงรายรับ รายจ่ายและงบดุลของพรรค

(๓) จัดสรรเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคได้รับมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(๔) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค

ข้อ ๖๔ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของพรรค ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค

(๒) ควบคุม ดูแลทะเบียนสมาชิกของพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

ข้อ ๖๕ โฆษกพรรคมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรค กิจกรรมทางสังคมและการเมือง ตลอดจนแผนนโยบายของพรรคแก่สื่อมวลชนและสาธารณชน

ข้อ ๖๖ ในกรณีหัวหน้าพรรคเห็นสมควรให้มีตำแหน่งอื่นเพื่อช่วยดำเนินงานพรรคระดับรองจากตำแหน่งผู้ดำเนินงานพรรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เช่น ผู้อำนวยการพรรค รองผู้อำนวยการพรรค ประธานภาค รองประธานภาค ผู้ช่วยเหรียญกพรรค ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค รองโฆษกพรรค เลขานุการหัวหน้าพรรค หรือตำแหน่งอื่น ๆ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจกำหนดตำแหน่งอื่นนั้น และแต่งตั้งสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ข้อ ๖๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการพรรค ให้ผู้อำนวยการพรรคทำหน้าที่บริหารจัดการภายในสำนักงานใหญ่ของพรรค ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคและสาขาพรรค รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานบริหารต่าง ๆ ของพรรคในการใช้สำนักงานใหญ่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการพรรคต้องประสานงานกับเลขาธิการพรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง ให้รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการแทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่ และให้ผู้ช่วยดำเนินงานพรรคระดับรองที่หัวหน้าพรรคแต่งตั้งตามข้อ ๖๖ พ้นจากตำแหน่งด้วย

ให้ผู้ช่วยดำเนินงานพรรคระดับรองที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตนเข้ารับหน้าที่หรือมีการยุบตำแหน่ง

ส่วนที่ ๖

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองและคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

ในพรรคการเมือง

ข้อ ๖๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคคณะหนึ่งมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๗๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมืองคณะหนึ่งมีอำนาจหน้าที่การเสนอกำหนดแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพชแพร่ นโยบายของพรรค ต่อคณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการนโยบายพรรคการเมืองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๗๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองคณะหนึ่งมีอำนาจหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย โดยให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้มีความเหมาะสมจะเป็นกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ จำนวน วาระและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ส่วนที่ ๗

ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี

ข้อ ๗๒ ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นสมควรอาจให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีของพรรค เพื่อพิจารณาในเรื่องที่มีความสำคัญ

ให้นำข้อ ๕๑ มาใช้บังคับกับการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีโดยอนุโลม

ข้อ ๗๓ เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี และมีความเห็นขัดแย้งกันจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของพรรค ให้หัวหน้าพรรคตั้งคณะกรรมการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคและบุคคลอื่นซึ่งที่ประชุมร่วมเห็นชอบอีกไม่เกิน ๓ คน เพื่อพิจารณามติในเรื่องนั้น มติของคณะกรรมการพิเศษ ให้ถือเป็นมติของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๘

ที่ประชุมรัฐมนตรี

ข้อ ๗๔ ให้ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้เรียกประชุมรัฐมนตรีของพรรคและให้ที่ประชุมรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี ตลอดจนความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาล และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารกำหนด

ส่วนที่ ๙

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๗๕ ให้ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และให้ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอาจให้มีรองประธานผู้ช่วยเลขานุการ โฆษกของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรอีกก็ได้

ในกรณีที่มีประธานที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง ให้ประธานที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม

คณะผู้บริหารอาจกำหนดให้มีบุคคลอื่น อาทิ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมกับที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้

ส่วนที่ ๑๐

การบริหารงบประมาณ

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณ ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ การบริหารการเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีตามข้อ ๓๗ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรค ตามข้อ ๓๗ และรับรองความถูกต้องตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

ข้อ ๓๗ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน

บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๓๘ พรรคและสาขาพรรคต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้ง และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปี ในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรค ให้รวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย

งบดุลต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรค

งบรายได้และค่าใช้จ่ายต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐและรายได้อื่นที่มี กับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรค โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงไว้โดยชัดเจน

งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๓๕ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่อ่อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่อ่อนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรียญพรรค และให้หัวหน้าพรรคส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อ่อนุมัติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีตามข้อ ๓๗

ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนหรือแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีใช้แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวม โดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๔๑ เมื่อมีการบริจาคแก่พรรค ให้พรรคออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค เมื่อพรรคได้รับการบริจาคเงิน ให้พรรคเปิดเผยรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๘๒ ให้หัวหน้าพรรคจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงินและรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย ในกรณีที่เป็นการบริจาคผ่านทางสมาชิก ให้ระบุชื่อสมาชิกผู้รับการบริจาคด้วย

(๒) วัน เดือน ปีที่รับบริจาค

(๓) สำเนาหลักฐานการรับบริจาค

ในกรณีที่การบริจาคเป็นการให้ หรือให้ใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ ให้คิดมูลค่าโดยคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น หรือค่าของสิทธินั้นก่อน จึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไม่อาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทำได้

ข้อ ๘๓ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรคและสมาชิกซึ่งได้รับการบริจาค ต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามข้อ ๘๒ ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๘๔ บรรดาเงินที่พรรคได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคและเหรัญญิกพรรค หรือผู้ที่หัวหน้าพรรค หรือเหรัญญิกพรรคมอบหมาย นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค

ข้อ ๘๕ ให้หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค หรือบุคคลที่หัวหน้าพรรคมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในนามพรรคตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ ๘๖ การบริหารการเงินและการบัญชีของสาขาพรรค ให้นำความในหมวดนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๘๗ การเงินของพรรค ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการเงินที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด

หมวด ๗

การคัดเลือกบุคคลและการจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนที่ ๑

การคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๘๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเสนอรายชื่อสมาชิกพรรคที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาส่งสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารในการคัดเลือกบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้เป็นที่สุด

คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อให้ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ ๘๙ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการบริหารอาจเปลี่ยนแปลง หรือคัดเลือกบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสนอชื่อลงสมัครก็ได้

ส่วนที่ ๒

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อ ๙๐ การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการและกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะผู้บริหารกำหนด

หมวด ๘

การตีความข้อบังคับและการเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับและนโยบายพรรค

ส่วนที่ ๑

การตีความข้อบังคับ

ข้อ ๕๑ ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจตีความข้อบังคับ

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค กรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน เห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า มติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไป

ส่วนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรค

ข้อ ๕๓ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและนโยบายของพรรคจะกระทำได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) เสนอโดยมติของคณะกรรมการบริหาร หรือมติของคณะผู้บริหาร หรือมติของคณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนจากทุกภาค โดยต้องมีสมาชิกที่เสนอในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) การเสนอโดยสมาชิกให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยข้อความและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เมื่อหัวหน้าพรรคได้รับหนังสือแล้ว ให้รีบเสนอกณะกรรมการบริหารทราบและเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป

(๓) การออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการเปลี่ยนแปลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมวด ๕

การให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๕๔ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคอาจกำหนดให้มีการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเพื่อฝึกอบรมสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป

(๒) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อชักชวนให้สมาชิกและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้น

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังให้มีความสนใจในทางการเมืองมากขึ้น

(๔) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาวิชาชีพ และกลุ่มของประชาชนทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ำเสมอ

(๕) เผยแพร่ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หรือดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง

(๖) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมชมหรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง

ข้อ ๕๕ พรรคจะสนับสนุน ปลูกฝังและธำรงรักษาเพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ

หมวด ๑๐

การเลิกหรือการรวมพรรค

ส่วนที่ ๑

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๕๖ พรรคยอมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์
- (๒) มีเหตุต้องเลิกตามกฎหมาย
- (๓) มีการควบรวมพรรคการเมือง

เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรค ให้ทรัพย์สินตกเป็นของมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศล ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

ข้อ ๕๗ การยุบเลิกสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

ส่วนที่ ๒

การควบรวมพรรค

ข้อ ๕๘ การควบรวมพรรค ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๕๙ การควบรวมพรรคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่และมติให้รวมพรรคต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๓. เลือกลงตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ตามมาตรา ๘ วรรคสอง ที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------|
| (๑) นายบัณฑิต วกส์รัตนวรรณ | หัวหน้าพรรค |
| (๒) นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ | รองหัวหน้าพรรค |
| (๓) นายคณิศร สมมะลวน | รองหัวหน้าพรรค |

(๔) นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์	เลขานุการพรรค
(๕) นายสามชาย ศรีสันต์	รองเลขานุการพรรค
(๖) นายกฤษฎา แร่งสูงเนิน	รองเลขานุการพรรค
(๗) นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์	รองเลขานุการพรรค
(๘) นางอัมพร ก้อนทอง	เหรัญญิกพรรค
(๙) นายเจษฎา แร่งสูงเนิน	โฆษกพรรค
(๑๐) นางกนิษฐา สัตยะยุกต์	กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายปราโมทย์ คงประเสริฐ	กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายพิเชฐ เฟ่งพิศ	กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายพิสิฐ กอเกียรติธำรงค์	กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายสิครินทร์ จันทรร	กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นายกฤษดา ทองกลิ่น	กรรมการบริหารพรรค
(๑๖) นางสาวจันจิรา จำปาทอง	กรรมการบริหารพรรค
(๑๗) นายพาโชค รักปรากการ	กรรมการบริหารพรรค
๓.๒ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ จำนวน ๑๓ คน ดังนี้	
(๑) นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช	หัวหน้าพรรค
(๒) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ	รองหัวหน้าพรรค
(๓) นายปลอดประสพ สุรัสวดี	รองหัวหน้าพรรค
(๔) นางสาวสุนีย์ เหลืองวิจิตร	เลขานุการพรรค
(๕) นายคณวัฒน์ วศินสังวร	รองเลขานุการพรรค
(๖) นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์	เหรัญญิกพรรค
(๗) นายศักดิ์ นพสิทธิ์	โฆษกพรรค
(๘) นายกมล บันไดเพชร	นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๙) นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์	กรรมการบริหารพรรค

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| (๑๐) นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล | กรรมการบริหารพรรค |
| (๑๑) นายไมตรี อรรถปรียางกูร | กรรมการบริหารพรรค |
| (๑๒) นายเอกธวัช อินทร์รอด | กรรมการบริหารพรรค |
| (๑๓) นายสง่า ธนสงวนวงศ์ | กรรมการบริหารพรรค |

นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อภิชาติ สุจริตตานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง